

นโยบายคุกกี้ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

นอกเหนือจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้รับบริการนี้บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระหว่างการใช้งานผ่านทางช่องทางของเรา ข้อมูลของคุณจะถูกแบ่งปันสู่บริษัท เพื่อที่จะช่วยให้เราและพันธมิตรทางธุรกิจสามารถจัดหาบริการและนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ

บริษัทฯ ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันสำหรับจัดเก็บข้อมูล ใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราซึ่งจะอธิบายภายใต้นโยบายคุกกี้ (ต่อไปเรียกว่า “นโยบายคุกกี้”) ใช้กับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องข่ายสังคมออนไลน์ ช่องทางสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ และช่องทางอื่นนอกจากนี้เพื่อรวบรวมของส่วนตัวของคุณ

นโยบายคุกกี้ของเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนและหรือปรับปรุงได้ โดยเราจะให้จัดให้มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงและหรือ ปรับปรุงที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะระบุวันที่นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ที่ได้มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายคุกกี้ เราขอเชิญชวนให้คุณอ่านนโยบายคุกกี้นี้อย่างละเอียดและ ตรวจสอบนโยบายสำหรับการเปลี่ยนแปลงและหรือการปรับปรุง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตามนโยบายนี้

1. คุกกี้คืออะไรและทำไมเราใช้คุกกี้

คุกกี้เป็นส่วนเล็กๆ ของข้อมูลหรือข้อความซึ่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์และใช้ในการจัดเก็บและติดตามกิจกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ วิเคราะห์แนวโน้มตามวัตถุประสงค์ของการบริหารเว็บไซต์ ติดตามกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้ หรือรวบรวมการข้อมูลการติดตั้งของผู้ใช้งาน ส่วนหนึ่งของคุกกี้มีความจำเป็นเพื่อเราจะสามารถใช้ในการสนับสนุนการทำงานปกติของเว็บไซต์ คุกกี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสบการณ์การใช้งาน และพัฒนาเนื้อหาเพื่อสนองต่อความต้องการของคุณที่มีต่อเว็บไซต์ของเราได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คุกกี้ยังสามารถจดจำรหัสผู้ใช้งานและ ภาษาในการติดตั้งได้อีกด้วย

2. ชนิดของคุกกี้ที่บริษัทใช้

เราใช้งานคุกกี้ของเราและของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชนิดของคุกกี้	ชื่อคุกกี้	การทำงาน	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)	NCAbooking	คุกกี้จะทำการบันทึกว่าผู้ใช้งานเว็บไซต์ ยินยอมเปิดเผยข้อมูลกับบริษัทฯ	เพื่อเป็นการบันทึกความยินยอมของผู้ใช้งานเว็บไซต์ว่า ยินยอมเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อรับบริการของบริษัทฯ บนเว็บไซต์	1 เดือน

ชนิดของคุกกี้	ชื่อคุกกี้	การทำงาน	วัตถุประสงค์	ระยะเวลา
คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ (Analytic Cookies)	^_ga	การทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และเราจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น และวัดผลการทำงาน	คุกกี้ตัวนี้ของ Google ถูกใช้เพื่อระบุผู้ใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะที่ไม่เปิดเผยเป็นรูปแบบตัวเลข ID โดยตัวเลขดังกล่าวที่ถูกสร้างและจัดเก็บในลักษณะคุกกี้จะถูกส่งผ่านไปยัง google analytics เพื่อประมวลเป็นข้อมูลสถิติต่อไป ข้อมูล IP Address ของผู้ใช้จะไม่ถูกเก็บบันทึกหรือใช้ร่วมกับบุคคลอื่นใด	2 ปี
คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Advertising Cookies)	__gads , __gpi	คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เพื่อนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	ใช้สำหรับเก็บพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	13 เดือน
คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Advertising Cookies)	_fbp	คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อแสดงโฆษณาตามความเกี่ยวข้องของท่านและตามความสนใจของท่านมากขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งในการเห็นโฆษณา รวมถึงช่วยวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของบริษัทฯ โดยในบางครั้งบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนอันเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียกดูของท่านให้กับพันธมิตรด้านโฆษณาและพันธมิตรในการสร้างสรรคงานของบริษัทฯ โดยพันธมิตรเหล่านี้ อาจใช้ข้อมูลนี้ในการช่วยพัฒนาแคมเปญโฆษณาของบริษัทฯ ในอนาคต	ใช้สำหรับการโฆษณาผ่านทาง Facebook ทำให้ Facebook นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานมากขึ้น	3 เดือน

3. คุณสามารถควบคุมคุกกี้ได้อย่างไร

ส่วนใหญ่โปรแกรมเบราว์เซอร์จะอนุญาตให้คุณสามารถเลือกว่าอนุญาตให้คุกกี้ทำงานหรือไม่ หากคุณปฏิเสธ ลบหรือปิดกั้นคุกกี้มันอาจจะส่งผลให้ประสบการณ์ของผู้ใช้งานของคุณได้ ปกติจากคุกกี้คุณอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานการทำงานหรือรูปแบบบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ หรือการใช้งานบางประเภทอาจจะมีข้อจำกัด หาก你不ปฏิเสธการทำงานของคุกกี้เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา ระบบจะใช้คุกกี้ตามที่คำอธิบายข้างต้น หากคุณต้องการลบคุกกี้ หรือเปลี่ยนแปลงความต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการติดตั้งผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์ของคุณได้

4. ช่องทางสำหรับติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่รักษาข้อมูลได้ที่

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

109 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 02-939-4999

อีเมล: ncadpo@nakhonchaiair.com

นโยบายคุกกี้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป



ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567

นายนพดล นิมพัชรารุช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด